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         ท่ีประชุมไดพิจารณาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการปฏิรูประบบบริหารจัดการ                 

เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง สรุปไดดังน้ี

         ปญหาภาพรวม 

         งบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและ

ขจัดมลพิษ เปนการสนับสนุนโดยผานชองทางงบประมาณตามข้ันตอนปกติ ทําใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของไมมีงบประมาณในการแกไขปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึน

         ขอเสนอแนะ

         เม่ือพ้ืนท่ีใดถูกประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษ รัฐบาลตองสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเปนพิเศษ                     

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือปองกัน  แกไข และควบคุมมลพิษ       

ท่ีเกิดข้ึนตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ และสํานักงบประมาณตองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม               

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานเสนอเปนพิเศษ  รวมถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีองคปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการ

สนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอมเปนลําดับตน ๆ

"การพัฒนาที่ยั่งยืน ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม"

         วันพฤหัสบดีท่ี ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  คณะอนุกรรมาธิการดานส่ิงแวดลอม ในคณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วุฒิสภา ไดมีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือพิจารณาศึกษา              

(ราง) รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง ปฏิรูประบบบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม

มลพิษ จังหวัดระยอง ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี เปนการประชุมตามแนวทางสํานักงานสีเขียวของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ดวยการใชเอกสารการประชุมในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ

      พิจารณาศึกษา(ราง) รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง ปฏิรูประบบบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ                

กรณีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง



           ปญหาเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

          แผนการปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดตัวช้ีวัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ใหมีการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงเปนผลจากการแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

สําเร็จไมนอยกวา ๓ พ้ืนท่ีในระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยเขตควบคุมมลพิษ

จังหวัดระยอง เปนพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีการพิจารณาท่ีจะยกเลิก แตปจจุบันพ้ืนท่ีเขตควบคุม

มลพิษ จังหวัดระยอง ยังมีปญหามลพิษท่ีเกินคามาตรฐานดานส่ิงแวดลอมและปญหาสุขภาพ

รวมถึงปญหาการจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีไมเห็นดวย

กับการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ในชวงเวลาน้ี โดยตองการใหมีการแกไข

ปญหามลพิษใหอยูในเกณฑมาตรฐานกอนท่ีจะมีการพิจารณาประกาศยกเลิก

          ขอเสนอแนะ

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ ควรตองใชขอมูล         

ดานปญหามลพิษและคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีรวมกับขอมูลดานสุขภาพ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยอาจพิจารณาใหมีการยกเลิกหรือ

ลดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับผลกระทบจากมลพิษท่ีเกิดข้ึนกอน โดยกําหนดเปาหมายระยะเวลา

ในการท่ีจะยกเลิกใหชัดเจน

          มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการปฏิรูประบบบริหาร

จัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง และเห็นควรนําไปเปนเน้ือหา

ของรายงานตอไป

"การพัฒนาที่ยั่งยืน ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม"
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